
Stjórnarfundur Aðalstjórnar Tindastóls fimmtudaginn 11.janúar 2024. 

 

Mætt eru : Magnús Barðdal, Stefán, Sigurlína og Gunnar Tr. 

  

1. Virkja inn varamann þar sem Adam fór úr stjórn til að sinna formennsku Knattspyrnudeildar. 

 

2. Rukkanir fyrir félagsmenn Tindastóls. Stefán gjaldkeri ætlar að tala við Thelmu sem heldur 

utan um félagaskráninguna. Þar sem ekki var send út rukkun fyrir árið 2023. 

 

3. Tölvupóstur fyrir formann knattspyrnudeildar. 

 

4. Skíðadeildin Tindastóls – leigusamningur vegna skíðasvæðis rætt. 

 

5. Jako punktarnir sem voru ræddir á síðasta fundi hafa ekki fengið viðbrögð frá Jako þannig 

samningurinn við þá er ennþá óundirritaður. 

 

6. Samningur við Kaupfélagið.  

Fulltrúar aðalstjórnar fóru á fund með fulltrúum Kaupfélags Skagfirðinga og þeim þakkað fyrir 

veittan stuðning á liðnum árum. Sendur verður reikningur fyrir 2023. 

Framlag KS til aðalstjórnar Tindastóls skal eingöngu varið til barna og unglingastarfið. 

Sent verður bréf á deildirnar og til að upplýsa um þessa breytingu sem kom sem krafa frá 

Kaupfélaginu. 

 

7. Formaður sendi tölvupóst á fulltrúa UMSS með stöðu mála á að deildir skili inn þarfagreiningu 

á aðstöðumálum fyrir sína deild. Enn eiga nokkrar deildir eftir að skila inn svörum. 

Hugmyndin er að setja upp nokkrar sviðsmyndir af þörfinni. 

 

8. Önnur mál – aðstöðumál rædd og ítrekaðar ábendingar deildanna með skort á aðstöðu, málin 

rædd og möguleikar þeirra. 

 


